

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

### **Lễ ra mắt Đại diện Liên minh Thương mại đa dạng Sinh học (UEBT) tại khu vực Đông Nam Á**

Hà Nội – 19/08/2019, Trong khuôn khổ dự án Thương mại Đa dạng Sinh học khu vực Đông Nam Á (Regional BioTrade Project – BioTrade SECO) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ và Helvetas Thụy Sĩ triển khai thực hiện tại 3 nước Việt Nam, Lào và Myanmar, Helvetas Vietnam phối hợp với Liên minh Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức (UEBT) và Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) tổ chức **Lễ ra mắt Đại diện của UEBT tại khu vực Đông Nam Á**.

UEBT là hiệp hội phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy khai thác tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm. UEBT hỗ trợ và chứng nhận cho các công ty cam kết có những sáng kiến và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên bền vững đóng góp cho một thế giới mà con người và đa dạng sinh học (ĐDSH) cùng phát triển.

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, thực phẩm và dược liệu có nguồn gốc tự nhiên và có nhận thức ngày càng cao về bảo tồn ĐDSH. Các công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm tự nhiên sử dụng hàng trăm và đôi khi hàng ngàn thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên cho các sản phẩm của họ. Để đảm bảo khai thác bền vững các nguyên liệu tự nhiên, các công ty cần có các hệ thống khai thác có đạo đức và đổi mới. Do vậy, UEBT đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến xây dựng hệ thống khai thác nguyên liệu tự nhiên bền vững, có đạo đức và hỗ trợ cho các công ty lộ trình để thực hiện đổi mới hệ thống khai thác. Bên cạnh đó, UEBT cũng thực hiện các đánh giá và cấp chứng nhận cho các công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn về Thương mại Đa dạng sinh học có Đạo đức.

Theo ông Jonas Grunder, Phó trưởng phòng Hợp tác Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, sự hiện diện của Đại diện UEBT tại khu vực Đông Nam Á đã khẳng định vai trò quan trọng của UEBT trong việc thúc đẩy khai thác, sản xuất, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐDSH. “Với hỗ trợ của SECO thông qua Dự án BioTrade, các sản phẩm dựa trên đa dạng sinh học từ Việt Nam, Lào và My-an-ma sẽ được quốc tế công nhận và giao dịch thông qua các chuỗi cung ứng tuân thủ các nguyên tắc của BioTrade và các mục tiêu của Công ước Đa dạng Sinh học (CBD). Cuối cùng, dự án góp phần vào sự tăng trưởng toàn diện và bền vững của các nền kinh tế”, ông Jonas Grunder nhấn mạnh.

Bộ tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức của UEBT được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên hiệp quốc (UNCTAD) và UEBT, nhằm thúc đẩy các công ty áp dụng các tiêu chuẩn này cũng như có những sáng kiến góp phần bảo tồn ĐDSH. Các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn UEBT do nhận thức của khách hàng về đa dạng sinh học ngày càng tăng và kỳ vọng của khách hàng đối với việc các công ty có các hành động cụ thể để bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam là một trong những nước có đa dạng sinh học cao và giới doanh nghiệp năng động, nên Việt Nam có thể trở thành nước cung ứng các nguyên liệu có xuất xứ tự nhiên gắn với tôn trọng con người và đa dạng sinh học. UEBT và CRED đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ cho mục tiêu này, bà Simona Damico, Đại diện UEBT chia sẻ.

Từ năm 2009, UEBT đã tiến hành các khảo sát để đo lường nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng về ĐDSH ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng như thế nào. Trong 10 năm nghiên cứu, khoảng 68.000 người đến từ 16 quốc gia và hàng trăm công ty hàng đầu đã cung cấp những thông tin giá trị, có thể hướng dẫn các công ty và các chính phủ trong cách tiếp cận với con người và ĐDSH. Theo nghiên cứu năm 2019, người tiêu dùng châu Á có nhận thức ngày càng tăng về ĐDSH và mong muốn các công ty có trách nhiệm hơn việc bảo vệ ĐDSH. Đa số người tiêu dùng châu Á được khảo sát thấy rằng “các công ty có nghĩa vụ đạo đức phải đảm bảo hoạt động sản xuất của mình có tác động tích cực đến con người và ĐDSH”

và người tiêu dùng châu Á cũng bày tỏ nhiều niềm tin hơn vào các sản phẩm có cam kết về nguồn cung ứng được các tổ chức độc lập chứng nhận.

Hiểu được thực tế này, UEBT đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới các nước châu Á bằng việc hợp tác với tổ chức CRED là đại diện khu vực Đông Nam Á của UEBT. Trong vai trò mới, CRED sẽ đảm nhận các nhiệm vụ i) Tăng cường nhận thức cho các đối tác, doanh nghiệp về UEBT và tiêu chuẩn Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức – BioTrade; ii) Tư vấn và hỗ trợ tiến trình chứng nhận và đăng ký tham gia thành viên UEBT; Hỗ trợ các công ty quan tâm đến BioTrade hay thành viên UEBT trong quá trình tổ chức sản xuất, thu mua, xây dựng hệ thống để đáp ứng các tiêu chuẩn và nguyên tắc BioTrade.

\*\*\*\*\*

### **Tổ chức UEBT**

UEBT do Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc – UNCTAD sáng lập với mong muốn xây dựng UEBT thành một diễn đàn đa đối tác chuyên kinh doanh về Thương mại Đa dạng sinh học. Hiện nay UEBT hoạt động độc lập như một tổ chức phi lợi nhuận nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các tổ chức của Liên Hợp Quốc (UN) như Sáng kiến Thương mại Đa dạng Sinh học UNCTAD BioTrade và Công ước về Đa dạng sinh học.

Hội viên của UEBT là các công ty, hợp tác xã, nông dân sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, dược phẩm và thực phẩm cam kết thực hành các tiêu chuẩn UEBT để đảm bảo với người tiêu dùng là các sản phẩm của họ tôn trọng con người và đa dạng sinh học.

Để biết thêm thông tin về UEBT, vui lòng truy cập website <https://www.ethicalbiotrade.org/>

### **Tổ chức Helvetas Vietnam**

Helvetas là tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, Đức và Mỹ. Tại Thụy Sĩ, Helvetas là một trong những tổ chức phát triển lâu đời và lớn nhất. Helvetas làm việc tại Việt Nam từ năm 1994 trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày nay, các chương trình Helvetas Việt Nam tập trung vào các chủ đề như Kinh tế Bền vững và Toàn diện, cùng với Biến đổi Khí hậu và Phát triển Kỹ năng Nghề.

Để biết thêm thông tin về Helvetas Vietnam, vui lòng truy cập website:

<https://www.helvetas.org/en/vietnam>

### **Tổ chức CRED**

Trung tâm Phát triển kinh tế Nông thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhóm người nghèo, phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số.

Được thành lập năm 2014, CRED kế thừa 20 năm kinh nghiệm của tổ chức HELVETAS Swiss Intercooperation tại Việt Nam (1995-2015) trong lĩnh vực phát triển và hợp tác thương mại với các hoạt động đa dạng từ quản lý dự án đến cung cấp các dịch vụ tư vấn trong phát triển chuỗi giá trị có sự tham gia của các nhóm người nghèo và thiệt thòi, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, tài nguyên nước và cải thiện sinh kế.

Để biết thêm thông tin về CRED, vui lòng truy cập website: [www.cred.org.vn](http://www.cred.org.vn)

### **Liên hệ**

**Lê Ngọc** – Cán bộ truyền thông – Tổ chức HELVETAS Vietnam

SĐT: +84 24 3843 17 50 - Email: [ngoc.le@helvetas.org](mailto:ngoc.le@helvetas.org)